

UBND THÀNH PHỐ TÂY NINH
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HĐPH

TP. Tây Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

V/v tuyên truyền, phổ biến
Công ước quốc tế về các quyền dân sự,
chính trị và pháp luật Việt Nam về các
quyền dân sự, chính trị

Kính gửi:

- UB.MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị thành phố;
- Ủy ban nhân dân xã, phường.

Thực hiện Công văn số 2776/HĐPH ngày 23/10/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh về tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 13/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh đã biên soạn slide bài giảng điện tử về Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và tài liệu Hỏi – đáp Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phát hành slide bài giảng và tài liệu Hỏi – đáp đến UB.MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố; các cơ quan, đơn vị thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị); đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, phổ biến Công ước và các quy định của pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trong cán bộ, Nhân dân.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường chuyển slide bài giảng và tài liệu Hỏi – đáp đến tuyên truyền viên pháp luật; đồng thời chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Công ước và các quy định của pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự

chính trị tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã, phường.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (qua Phòng Tư pháp - cơ quan Thường trực, ĐT: 0276.3821000) để kịp thời tháo gỡ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, PTP.

**TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP**